

# กสทช.อุ้มคนพิการ เน็ตฟรี 1.1 ล้านสิทธิ

นายต่อพงษ์ เสดานนท์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ในฐานะองค์กรกำกับดูแลหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนทุกกลุ่มให้สามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน ได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการซึ่งต้องใช้โทรศัพท์มือถือถือในการดำเนินชีวิตเหมือนบุคคลทั่วไป จึงได้ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดทำโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับคนพิการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต พร้อมสร้างโอกาสและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งปัจจุบันการใช้เครื่องมือสำหรับการสื่อสารหรือช่วยเหลือการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับคนพิการมีความจำเป็นสูง โครงการนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับคนพิการได้ในระดับหนึ่ง

ด้าน นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว จะช่วยให้คนพิการสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพ โดยคนพิการที่มีสิทธิลงทะเบียน ต้องเป็นคนพิการที่ขึ้นทะเบียนมีบัตรประจำตัวคนพิการในฐานข้อมูลของ พก.

## อจ.แห่หนุน'พรบ.ศึกษาเท่าเทียม' ลดเหลื่อมล้ำชาย-หญิง-เพศสภาพ และ'เทคโนโลยี'เจาะกลุ่มเปราะบาง

อจ.แนะเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีเข้าถึงกลุ่มเปราะบาง หนุนพรบ.การศึกษาเท่าเทียมของ ภท. จัดการศึกษาให้เด็กแต่ละกลุ่มชัดเจน แต่ห่วงเป็นไฟไหม้ฟาง (อ่านต่อหน้า 14)

### พรบ.ศึกษา

#### นักวิชาการหนุน'ศึกษาเท่าเทียม'

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม นายสมพงษ์ จิตระดับ นักวิชาการทางการศึกษา กรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดเผยมติพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เติมนโยบายร่าง พรบ.การศึกษาเท่าเทียม จะเข้าสู่รัฐสภาหลังจากเปิดสมัยประชุม ระหว่างนี้อยู่ในช่วงของการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ว่า ถือเป็นเรื่องที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย เรื่องการนำเทคโนโลยี และแพลตฟอร์มมาใช้ในการเรียนการสอน ถือเป็นเครื่องมือสำคัญช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้ เป็นการเริ่มต้นที่ดี เพียงแต่หากจะทำเรื่องเหล่านี้ให้ได้ประสิทธิภาพ ควรเริ่มจากการให้เทคโนโลยีเหล่านี้เข้าถึงเด็กกลุ่มเปราะบางที่สุด เช่น โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล โรงเรียนบนภูเขา โรงเรียนในเกาะแก่งต่างๆ เป็นต้น จากนั้นค่อยพัฒนาไล่ระดับมาสู่กลุ่มโรงเรียนเล็กในเมือง จนไปถึงโรงเรียนใหญ่ การไล่ระดับแบบนี้จะทำให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง หากเริ่มจากโรงเรียนใหญ่ตั้งแต่ต้น จะเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นต้องระดมการจัดเทคโนโลยีเข้าสู่สถานศึกษา เปรียบเสมือนดาบสองคมให้ดี

"หากเรื่องนี้เกิดขึ้นจริง กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต้องร่วมมือกับจตุรบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO Net) ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีนโยบายเดินสายอินเทอร์เน็ตให้ทั่วถึงทุกมุมของประเทศไทย ตอบโจทย์กับการนำเทคโนโลยีไปสู่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้ ขณะเดียวกันก็ตอบโจทย์การทำงานของ กสทช.เรื่องบริการ

สังคมอีกด้วย" นายสมพงษ์กล่าว

#### แนะดึงเอกชนช่วยปรับหลักสูตร

นายสมพงษ์กล่าวว่า อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญใน พรบ.ฉบับนี้คือการนำความคิดเห็นของภาคเอกชนมาปรับหลักสูตรแกนกลางเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นสามารถผลิตบุคลากรที่ตรงกับความต้องการตลาดแรงงานได้ ซึ่งปัจจุบันนี้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในอัตราส่วนที่น้อยไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ฉะนั้นจึงจะเห็นว่าเด็กที่จบการศึกษาออกไปในแต่ละปีจึงมีความสามารถไม่ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน หรือจบไปแล้วไม่สามารถหางานได้ การดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนในการปรับหลักสูตรต้องมองไปถึงว่าภาคเอกชนเหล่านี้เป็นแหล่งสำคัญในการที่จะทำให้เด็กได้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย ฉะนั้น รัฐบาลถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะต้องทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อเด็กให้ได้รับการฝึกจากภาคเอกชนให้ได้

"การร่วมมือกับภาคเอกชนควรจะทำอย่างไรก็ได้ให้เด็กได้ฝึกงานกับบริษัทที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยี และเบียดเบียน ซึ่งการจะดึงบริษัทที่มีคุณภาพให้มาเข้าร่วมกับภาครัฐควรมีระบบลดหย่อนภาษี 2 เท่าจะทำให้หลายบริษัทเกิดความสนใจอยากจะมาเข้าร่วมอย่างแน่นอน ทั้งนี้ ในปัจจุบันการเรียนในหลักสูตรวิชาชีพยังถือว่ามีความสนใจน้อยมากทำให้มีเด็กเชื่อมโยงไปถึงภาคเอกชนได้ไม่เท่าที่ควร ฉะนั้นต้องมีการสนับสนุนตรงส่วนนี้ให้มากขึ้นตามไปด้วย" นายสมพงษ์กล่าว

#### เท่าเทียมทั้งชาย-หญิง-เพศสภาพ

นายสมพงษ์กล่าวว่า พรบ.การศึกษาเท่าเทียม หากอยากจะทำให้เกิดความเท่าเทียมอย่างแท้จริงควรมีเรื่องของความเท่าเทียมระหว่างชาย หญิง และเพศสภาพอื่นๆ เข้าไปด้วย เพื่อสร้างความเท่าเทียมในสังคมไม่ว่าจะเป็นด้านการ

ศึกษา การทำงาน อัตราเงินเดือน และเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมควรจะต้องเข้าไปแก้ไขในส่วนนี้

"ผมสนับสนุน พรบ.ฉบับนี้และมองว่าเป็นกฎหมายจะทำให้เกิดความก้าวหน้ายกให้พรรคร่วมรัฐบาลช่วยกันผลักดันให้เกิดขึ้นจริงได้ แต่สิ่งสำคัญอย่ามองปัญหาความเหลื่อมล้ำจากบนสุดลงไปล่างสุด เพราะจะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้น แต่ถ้ามองปัญหาจากล่างสุดไปถึงบนสุดจะทำให้พบรายละเอียดที่สำคัญช่วยสร้างความเท่าเทียมอย่างแท้จริงได้ ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาของไทยมายาวนาน การทำกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาถือเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา ทำให้มีข้อบังคับเป็นแนวทางการปฏิบัติตาม" นายสมพงษ์กล่าว

#### แนะดูเรื่องความเสมอภาค

นายสุบัน ปรเวียง หัวหน้าศูนย์วิจัยลดความเหลื่อมล้ำเพื่อสร้างโอกาสทางสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ร่าง พรบ.การศึกษาเท่าเทียมของพรรคภูมิใจไทย บรรจุ 3 แพลตฟอร์มคือ แพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์ แพลตฟอร์มเครดิตแบงก์ แพลตฟอร์ม Portfolio เนื้อหาร่าง พรบ.ไปแตะคำว่าความเท่าเทียม ติความได้ว่าต้องจัดหรือเฉลี่ยให้ทุกคนได้เหมือนกันหมด ไม่ใช่ความเสมอภาค การจัดแบบเท่าเทียมจึงไม่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย มีกลุ่มคนยากจน คนบนพื้นที่สูง และเกาะแก่ง ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ การสร้างแพลตฟอร์มแบบนี้ขึ้นมา ต้องย้อนกลับไปดูต้นทุนที่เป็นต้นทุนของแต่ละกลุ่มว่าควรจัดการศึกษาอย่างไร เพราะ พรบ.การศึกษาเท่าเทียม ทุกคนเข้าใจว่าต้องหารกันต้องเฉลี่ยให้เท่ากันทุกคน ในมุมมองนักวิชาการประเทศไทยจัดแบบนี้มาตลอด เช่น การแจกชุดนักเรียน แจกหนังสือ แจกแท็บเล็ต ฯลฯ ที่ผ่านมาไม่เคยประสบความสำเร็จ จึงต้องย้อนกลับไปดูเรื่องความเสมอภาค เพื่อจัดการศึกษาให้ตามศักยภาพ และความต้องการของแต่ละกลุ่ม

#### จัดให้เด็กแต่ละกลุ่มต้องชัด

นายสุบันกล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยต้องมาโฟกัสเหล่านี้ เพราะจัดแบบเสมอภาคทำให้การใช้ประโยชน์สอดคล้องกัน หากจัดแบบเท่าเทียมอาจเกิดการสูญเสีย เพราะเด็กหลายคนมีต้นทุนต่ำ 3 แพลตฟอร์มนำเสนอเพื่อพฤติกรรมการศึกษาเป็นไอเดียที่ดี แต่อาจต้องมาโฟกัสว่าจะแจกกลุ่มไหน แจกอย่างไร ส่วนเรื่องเครดิตแบงก์มีมานานแล้ว แต่ที่ผ่านมายังไม่ประสบความสำเร็จ เพราะในระดับกระทรวง เรื่องดาต้า เซ็นเตอร์ หรือการเชื่อมข้อมูล ยังมีข้อจำกัด จึง



# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 5 ธันวาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17070

หน้า: 1 (ซ้าย), 14

Col.Inch: 109.01

Ad Value: 130,812

PRValue (x3): 392,436

คลิก: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: อจ.แห่หนุน'พรบ.ศึกษาเท่าเทียม'ลดเหลื่อมล้ำชาย-หญิง-เพศสภาพนะ'เทคโนโลยี'เจาะกลุ่ม...

ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้จะขับเคลื่อนไปอย่างไร เห็นด้วยกับการปฏิรูปการศึกษา แต่การสั่งการต้องชัดเจนว่า จะจัดการศึกษาแบบใดให้เด็กแต่ละกลุ่ม เหมือนกรณีแจกเงิน 10,000 บาท ให้กับกลุ่มเปราะบาง และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ได้แจกให้ทุกคน การศึกษาแบบเท่าเทียมมองว่ากว้างเกินไป และไม่เห็นแนวปฏิบัติชัดเจน หากจัดแบบเท่าเทียม ก็จะดึงกลับไปเรื่องการแจกแท็บเล็ตเหมือนเดิม ขณะที่เด็กแต่ละกลุ่มยังมีปัญหาที่เป็นทุนเดิมอยู่ ยิ่งแจกแบบเท่าเทียมก็ยิ่งทำให้มีปัญหา ต้องมาดูว่าเด็กแต่ละกลุ่ม เช่น เด็กด้อยโอกาส เด็กอ่อน เด็กกลุ่มพิเศษ เด็กชาติพันธุ์ที่ต้นทุนติดลบ ต้องจัดการศึกษาอย่างไรให้เหมาะสม

## หวังทำแบบไฟไหม้ฟางแล้วจบ

นายสุภัทน์กล่าวว่า การจัดการศึกษาแบบเสมอภาคทำได้ ดูข้อมูลของเด็กกลุ่มต่างๆ รวมถึงข้อมูลของผู้บริหารจัดการ ทั้งโรงเรียน และหน่วยงานในระดับนโยบายว่าพร้อมเปลี่ยนหรือไม่ เพราะเรื่องนี้ต้องติดตามและประเมินผลว่าเป็นไปตามเป้าหรือไม่ ไม่อยากให้เป็นเรื่องการเมืองทำแบบไฟไหม้ฟางแล้วจบไป ส่วนข้อเสนอแนะสำหรับร่าง พ.ร.บ.ของพรรคภูมิใจไทย คือ อยากให้กลับไปดูข้อมูลการทำ 3 แพลตฟอร์มนี้ก่อนว่าจะแก้ปัญหาให้กับใคร อาจต้องแบ่งเด็กเป็นคลาสเตอร์ เพื่อจัดการศึกษาให้เหมาะสมอาจไม่ครบทั้งหมด จึงต้องจัดตามลำดับความสำคัญ กลุ่มไหนจำเป็นเร่งด่วนตามคุณลักษณะการเรียนรู้และคาเร็กเตอร์ของคน ขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับกระทรวง เขตพื้นที่ และโรงเรียน ก็ต้องติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพราะหลายเรื่องที่ผ่านมาไม่ตรงกับหลักการที่กำหนด

"ปัญหาในระบบการศึกษาของไทยปัจจุบัน ในมุมมองที่ดูแลเรื่องงานประกันและประเมินผู้เรียน ผู้บริหาร และหน่วยงานต่างๆ มองว่าผลการประเมินผลที่ผ่านมายังไม่สะท้อนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เมื่อมีการประเมินจากหน่วยงานต่างประเทศที่เป็นสากลจึงมีปัญหา เพราะการรายงานผลส่วนใหญ่เป็นตัวเลขข้อมูลไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง แต่ทำตามเป้าหมายของส่วนกลางเพื่อให้ทุกอย่างบรรลุเป้าหมาย แต่ข้อเท็จจริง เรื่องความคิดขั้นสูง ทักษะ หรือสมรรถนะต่างๆ ของเด็กกลับไม่สะท้อน เมื่อไม่สะท้อนสิ่งที่นำมาใช้เป็นตัวชี้วัดเพื่อแก้ปัญหาจึงแก้ไขไม่ได้ เนื่องจากไม่ทราบว่าเด็กมีปัญหาอะไร จึงอยากสะท้อนให้ทุกหน่วยงานยอมรับผลการประเมินข้อเท็จจริงและมองอย่างเข้าใจ เพื่อ

แก้ไขปัญหาคือตรงจุด" ผศ.ดร.สุภัทน์กล่าว

## ความหวังต่อการเปลี่ยนแปลง

นายตรีเนตร สารระพงษ์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า หลังจากพรรคภูมิใจไทย เผยแพร่หลักการร่าง พ.ร.บ.การศึกษาเท่าเทียม โดยนำเสนอว่าจะเป็นการปฏิวัติการศึกษา ด้วยความหมายทางภาษาศาสตร์จะเข้าใจว่าเป็นคือการเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ หากย้อนภูมิหลังจะพบว่าการศึกษาไทยมักถูกหยิบยกมาคู่กับคำว่า ปฏิรูปอยู่บ่อยครั้ง แต่ดูเหมือนว่ายังปฏิรูปยังไม่ เพราะการปฏิรูปที่ผ่านมาก่อให้เกิดปัญหาใหม่ เช่น ในระดับประถม มัธยมศึกษา หลังการปฏิรูปก็พาครูออกจากห้องเรียนแทนที่จะสอนนักเรียน ก็เน้นทำเอกสารแทน ส่วนการบริหารจัดการก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ยววมศุญย์เดี่ยวกระจายอำนาจหรือมหาวิทยาลัยวันดีคืนดีก็จะมีตัวชี้วัดใหม่ๆ เกิดขึ้น หรือเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการก็ปรับเปลี่ยนโดยไม่สนใจคุณภาพงานตามเกณฑ์เก่ามา หรือบางสถาบันก็ลงไปทำงานในชุมชนทั้งที่การสอนในห้องเรียนยังต้องอ่านสไลด์ ไอเดียของพรรคภูมิใจไทยในฐานะผู้กุมบังเหียนการศึกษาของชาติตั้งแต่อนุบาลถึงขั้นปริญญาถือเป็นอีกหนึ่งความหวังต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง และต้องไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนจากคนในห้องแอร์ส่วนกลางที่ไม่เข้าใจการศึกษาหรือการเปลี่ยนแบบสูตรสำเร็จชนิดตัดเสื้อไซซ์เดียวแล้วให้ใส่กันทั่วประเทศ

## ทั่วถึงเท่าเทียมทันสมัยต้อง

นายตรีเนตรกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าไปฟังคลิปแล้วพบว่าไม่มีอะไรใหม่มากนักที่มาของการปฏิรูปก็เป็นการนำเสนอในแง่มุมมองเศรษฐกิจว่าในสังคมยังมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและได้วุฒิปริญญา เพราะการศึกษาที่ผ่านมาผูกติดอยู่กับห้องเรียน แม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษาในปัจจุบันเองก็ยังไม่เข้าใจว่าการเดินเข้ามาในห้องเรียนนั้นคือการเรียน ทั้งที่เข้ามานั่งเล่นมือถือก็ตาม แนนอนว่าไอเดียใหม่ของร่าง พ.ร.บ.การศึกษาเท่าเทียมที่มีศักยภาพสำคัญว่า ทั่วถึง เท่าเทียม ทันยุค เป็นหลักการในการจัดการศึกษาถูกต้อง เพราะการศึกษาต้องจัดให้ทั่วถึงกับทุกคนไม่ว่าจะอยู่เมืองหรือในถิ่นทุรกันดาร ส่วนคำว่าเท่าเทียมน่าจะเป็นเรื่องโอกาสที่ทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนก็มีสิทธิเข้าถึงอย่างเท่าเทียมในการศึกษาที่มีคุณภาพ ไม่ใช่แค่เด็กเมืองได้เรียนกับครูเก่ง แต่เด็กต่างอำเภอต้องเรียนกับครูอึดระดับ ปัญหานี้จะเห็นชัดเจนเวลาเข้าครู เพราะเกณฑ์การย้ายจะเป็นการสกัดแต่

คนเก่งเข้ามาสู่กลางเมือง ส่วนคำว่าทันสมัยน่าจะเป็นการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องมือออนไลน์หรือเอไอเข้ามาช่วย

## ช่วยแก้ปัญหาต่างคนต่างทำ

นายตรีเนตรกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ต้องถือว่าหลายเรื่องมีอยู่แล้ว หรือทำอยู่แล้ว ไม่ใช่ความคิดใหม่ถึงขนาดจะปฏิวัติการศึกษาไทยจากหน้ามือเป็นหลังมือ เพราะหลายเรื่องก็มีการทดสอบหรือลองทำกันมาแล้ว โดยเฉพาะในระดับการศึกษา เช่น เครียดเบงก์หรือคลังหน่วยกิต เปิดโอกาสให้สามารถเรียนสะสมบางวิชาได้โดยไม่ต้องอยู่ในระบบการศึกษา หรือคลังองค์ความรู้ หลายมหาวิทยาลัยก็จัดทำคลาสเรียนออนไลน์ หรืออบรมออนไลน์และออกวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้ เหล่านี้เกิดขึ้นมานานพอสมควรในระบบการศึกษาไทย ไม่ใช่ไอเดียใหม่ เพียงแต่ข้อดีของร่าง พ.ร.บ.การศึกษาเท่าเทียม น่าจะอยู่ที่การหยิบเอาเครื่องมือที่มีอยู่แล้วมาจัดทำให้จริงจังมากขึ้น มีกลไก มีหน่วยงาน มีคนรับผิดชอบ มีกฎกติกาชัดเจน โดยการออกกฎหมายในระดับ พ.ร.บ.มารองรับ อาจช่วยแก้ปัญหาเดิมเป็นเรื่องสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งต่างคนต่างทำ ต่างระดมต่างกติกา หรือใช้แพลตฟอร์มแตกต่างกันก็รวมมาไว้ที่เดียว หรือวางกติกากลางเพื่อให้เกิดการยอมรับ หรือหากมีการนำหน่วยกิตจากสถาบันแห่งหนึ่งมาเทียบกับอีกแห่งหนึ่งก็ให้เกิดการยอมรับกันได้ ร่าง พ.ร.บ.นี้คล้ายกับมีสถาบันการศึกษาออนไลน์แห่งชาติเกิดขึ้นมาจัดการ

"สิ่งที่พรรคภูมิใจไทยควรให้ความสำคัญไม่ต่างกันคือเนื้อหาการเรียนรู้อยู่ เพราะผลการสอบ PISA ของไทยก็อยู่ระดับรั้งท้าย นับวันยิ่งแย่ลง เกิดขึ้นภายหลังการปฏิรูปการศึกษาครั้งแล้วครั้งเล่า เมื่อสแกนเนื้อหาของการเรียนรู้อยู่ก็ยังมีภาพเดิมๆ การสอนให้เชื่อหรือการสอนให้เชื่อว่าคำตอบนั้นมีเพียงข้อเดียวแบบตายตัว หรือวิชาศิลปะถูกถ่ายทอดมากก็จะกลายเป็นภาพวิพระอาทิตย์ลับสันเขาหรือแม่แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนภายใต้นโยบายกัญชาเสรี หรือปัญหาการดื่มน้ำกระเทียม ผลกระทบจากนโยบายของพรรคภูมิใจไทยส่งผลต่อนักเรียนในระบบการศึกษา สิ่งเหล่านี้ก็สำคัญไม่แพ้กันที่ต้องบริหารจัดการทันที" นายตรีเนตรกล่าว



# ทลายเงินแก๊งคอล ย้ายฐานมาไทย

**เช่าเหมารีสอร์ต กสทช.-ตร.บุกจับ**  
ตำรวจไซเบอร์สนธิกำลัง กสทช. บุกทลายแก๊งเงินเทาเช่าเหมารีสอร์ตหรูที่หางดง เชียงใหม่ □อ่านต่อหน้า 12

## ● ทลายเงินแก๊งคอล □ ต่อจากหน้า 1

ตั้งฐานคอลเซ็นเตอร์ลวงตัวคนไทย หลังพบรีพอร์ตปิดบริการตั้งแต่ช่วงโควิดระบาด แต่กลับมีคนไทยต่างชาติเข้าออกผิดปกติ เมื่อใช้เครื่องมือพิเศษตรวจสอบพบปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตสูงมากไม่สอดคล้องกับจำนวนคนที่เข้าพัก ขอหมายศาลบุกตรวจรวบหัวโจกเป็นชาวจีน

สัญชาติเขมรและพวกรวม 13 คน คอมพิวเตอร์ ระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจำนวนมาก

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 4 ธ.ค. พล.ต.อ.ณัฐพร เพราะสุนทร กสทช. ด้านกฎหมาย และประธานอนุกรรมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีฯ นายไตรรงค์ วิริยะศิริกุล รักษาการ เลขาธิการ กสทช. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ กำขำนาญ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.จิตติพนธ์ ผลพุกญา ผบก.สอท.4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สอท. และเจ้าหน้าที่ กสทช. นำหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบรีพอร์ตชื่อ บ้านกลางคอย รีพอร์ตตั้งอยู่เลขที่ 190/3 ม.4 ถนนหางดง-สะเมิง ต.บ้านปาง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ที่เกิดเหตุเป็นโครงการรีพอร์ตหรูขนาด



◀ **รังแก๊งคอล** - พล.ต.อ.ณัฐพร เพราะสุนทร กสทช. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง ผบช.สอท. นำจ.นท. บุกรีพอร์ตหรูใน จ.เชียงใหม่ จับ 9 ชาวจีนเช่าเหมารีสอร์ตเป็นฐานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ยึดอุปกรณ์ได้จำนวนมาก เมื่อ 4 ธ.ค.

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 5 ธันวาคม 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12426

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 12

Col.Inch: 73.59 Ad Value: 114,064.50

PRValue (x3): 342,193.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ทลายเงินแก๊งคอล ย้ายฐานมาไทย

ใหญ่ ปลุกสร้างบ้านพักตากอากาศอยู่บนเนื้อที่กว่า 20 ไร่ มีรั้วขอบขอบชิดท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม มีบ้านพักรองรับลูกค้าหลากหลายรูปแบบกระจายตัวอยู่ในพื้นที่กว่า 10 หลัง จับกุมนายเซีย อายุ 31 ปี ชาวจีนสัญชาติกัมพูชา พร้อมกลุ่มชาวจีนรวม 9 คน และเมียมา 4 คน พร้อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม และอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมายจำนวนมาก

พล.ต.อ.ฉัตรกุลกล่าวว่า ในห้วงหลายเดือนที่ผ่านมา กสทช. ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กวดขันจับกุม ซิม เสาสัญญาณ, สถานีโทรคมนาคม และสายเคเบิลข้ามแดนผิดกฎหมาย ทำให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์บางส่วนจำเป็นต้องย้ายเข้ามาตั้งฐานในประเทศไทย การจับกุมครั้งนี้ถือเป็นทำงานร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเดินทางปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ กวบคู่กับการปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พฤติการณ์ของเครือข่ายนี้ถือเป็นความผิดฐานรบกวนหรือขัดขวางต่อการวิทยุโทรคมนาคม อันเป็นความผิดตาม ม.26 แห่ง พ.ร.บ.วิทยุโทรคมนาคม พ.ศ.2498 ซึ่งต้องระวางโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

พล.ต.ท.ไตรรงค์ เผยว่า สืบเนื่องจากนโยบายของพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผบ.ตร. พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รองผบ.ตร. พล.ต.ท.รัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. รรท.จตช. ที่เน้นย้ำการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน โดย

เฉพาะการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ กระทั่งตำรวจไซเบอร์พบรีพอร์ตเป้าหมายซึ่งปิดให้บริการช่วงโควิดและไม่เปิดให้คนทั่วไปเข้าพัก แต่มีกลุ่มชาวต่างชาติลักลอบเข้ามาพักอาศัยและเข้าออกเป็นจำนวนมากจนผิดสังเกตจึงเฝ้าติดตามพฤติกรรม พร้อมประสานกับเจ้าหน้าที่ กสทช. ตรวจสอบข้อมูลการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตนี้ด้วยเรื่องมือพิเศษของ กสทช. พบปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตนี้สูงผิดปกติไม่สอดคล้องกับจำนวนผู้เข้าพัก คาดว่ามีความเกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก่อนขอหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจค้นและจับกุมดังกล่าว

จากการตรวจสอบพบกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนแอบลักลอบใช้อินเทอร์เน็ตจากร้านกาแฟข้างๆ ปิดบังการใช้สัญญาณของคอลเซ็นเตอร์ เชื่อมโยงกับแก๊งที่อยู่ประเทศกัมพูชา โดยพบคนต่างชาติสัญชาติจีน 9 คน ตรวจยึดอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตได้เป็นจำนวนมาก จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมด้วยของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี โดยจะได้ขยายผลถึงผู้บงการเพื่อปราบปรามให้สิ้นซากต่อไป

ทั้งนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ยังพี่น้องประชาชนว่า หากพบเห็นสถานที่แห่งใดมีความผิดปกติ เช่น เคาร้างไป แต่กลับมีคนเข้าออกอย่างผิดปกติ หรือมีการใช้น้ำ ใช้น้ำไฟฟ้า หรือใช้อินเทอร์เน็ตมากผิดปกติ สามารถแจ้งได้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ โทร.191 หรือ กสทช. 1200 ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าตรวจสอบ ป้องกันมิให้คนร้ายเข้ามาตั้งฐานหลอกลวงคนไทยต่อไป



## เดลินิวส์ ก่อน ขึ้นแท่น

### ●ทลายแก๊งคอลฯจีน

เมื่อ เวลา 15.00 น. วันที่ 4 ธ.ค. พล.ต.อ.ภูธร เพราะสุนทร กสทช. ด้านกฎหมาย และประธานอนุกรรมการ บูรณาการบังคับใช้กฎหมายความผิดทาง เทคโนโลยีฯ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รรท. ผบช.สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ กำ ชำนาญ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.จิตติ พันธ์ ผลพฤกษา ผบก.สอท.4 พ.ต.อ.ก ฤตชัย บำรุงรัตน์ รอง ผบก.สอท.1 พ.ต.อ.อนุชา ศรีสำโรง ผกก.2 บก.สอท. 4 พ.ต.อ.สุบรรณ โชคพิมพ์ ผกก.1 บก.สอท.4 พ.ต.อ.กมลสัน มีภักดี ผกก.4 บก.สอท.4 พ.ต.ท.พร้อมพล นิตย วิบูลย์ สว.กก.2บก.สอท.4 นำหมายค้น ศาลจังหวัดเชียงใหม่ เปิดปฏิบัติการทลาย แก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวจีน แอบตั้งฐาน คอลฯพื้นที่เชียงใหม่ ตรวจสอบรีเสอร์ตแห่ง หนึ่งในพื้นที่ อ.หางดง พบ MR.XIA PANCHENG อายุ 31 ปี ชาวจีน ก่อ สัญชาติกัมพูชา กับกลุ่มคนชาวจีนอีก 9 คน ชาวเมียนมา 4 คน นอกจากนี้ยังตรวจ พบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม และอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบอินเทอร์เน็ตที่ ผิดกฎหมายจำนวนมาก สืบเนื่องจากพบ กลุ่มชาวต่างชาติลักลอบเข้ามาพักอาศัย และเข้าออกเป็นจำนวนมากจนผิ ดสังเกต จึงเฝ้าติดตามพฤติกรรม คาดว่า มีความเกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ก่อนขอหมายค้นเข้าทำการตรวจค้นและ จับกุมก่อนนำตัวดำเนินคดีต่อไป.

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 5 ธันวาคม 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12426

Col.Inch: 19.19

Ad Value: 29,744.50

หน้า: 9(ขวา)

PRValue (x3): 89,233.50

คลิป: สีสี่

ภาพข่าว: ชอกแซก 108: โชว์ผลงานนวัตกรรม

## ชอกแซก 108

โชว์ผลงานนวัตกรรม - ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. เปิดงาน BTTP Showcase 2024 ภายใต้สโลแกน 'ส่งต่อพลังหนุน ส่งทุนสร้างสิ่งที่ดี' จัดแสดงผลงานบางส่วนจากโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกทปส. 12 บัญชี 12 โครงการ ให้เห็นนวัตกรรมจากงานวิจัยและพัฒนาโดยฝีมือคนไทย พร้อมจัดเวทีเสวนา 'เขียนอย่างไรให้ได้ทุน' แนะนำแนวทางในการเขียนโครงการแก่ผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอรับทุนสนับสนุน ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

